



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๒๐

ที่ กษ ๑๐๐๒/จ ๖๘๖

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดสรรคืนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุและว่างระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมติ อ.ก.พ.กระทรวง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทุกเขต  
ผู้อำนวยการกองทุกกอง เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และเกษตรกรุงเทพมหานคร

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ในตำแหน่งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณา ดังนี้

๑. กรมมีตำแหน่งข้าราชการที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒๐๔ อัตรา แง้ยุบเลิกตำแหน่งว่างแทนตำแหน่งข้าราชการที่เกษียณอายุ และขอรับการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๔๕ อัตรา
๒. แง้ยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ว่างจากการเกษียณอายุและว่างระหว่างปี จำนวน ๖๕ อัตรา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุและว่างระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุม อ.ก.พ. กระทรวงฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. เห็นชอบคืนอัตรากำลังของข้าราชการพลเรือนสามัญจากผลการเกษียณอายุราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ขอรับการจัดสรรคืนทั้งหมด จำนวน ๗๓๔ อัตรา โดยแยกเป็นอัตราที่จัดสรรคืนให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๑๔๕ อัตรา และยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ และว่างด้วยเหตุอื่น เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๖๕ อัตรา

๒. อนึ่ง สำหรับส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายภารกิจสนับสนุนงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริของสำนักราชเลขาธิการ ๗ โครงการ ขอให้สนับสนุนอัตรากำลังที่ได้รับการจัดสรรคืนสำหรับภารกิจดังกล่าว จำนวน ๒ อัตรา ต่อโครงการพัฒนาตามพระราชดำริของสำนักราชเลขาธิการ

กรมส่งเสริมการเกษตรรับทราบการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการและการยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจำ และอนุมัติในหลักการให้จัดสรรคืนอัตราข้าราชการที่ได้รับการจัดสรรคืนจากการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๖ อัตรา เพื่อสนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริของสำนักราชเลขาธิการ และศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานที่มีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละภารกิจ ดังนั้น จึงเห็นชอบให้จัดสรรคืนอัตราข้าราชการให้กับส่วนราชการเดิม จำนวน ๑๒๘ อัตรา ทั้งนี้ รายละเอียดของตำแหน่งข้าราชการที่มีมติจัดสรรคืนให้ส่วนราชการ และตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ยุบเลิกดังกล่าว สามารถดูได้จากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ (<http://www.person.doe.go.th>)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายวีระ ไตสงคราม)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร